



เปิดใจเลขาฯศาลยุติธรรม 'นายสรารุท เบญจกุล'



สัมภาษณ์พิเศษ

๕ ทวีศักดิ์ ชิตทัฬห

สัมภาษณ์พิเศษ "นายสรารุท เบญจกุล"
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เกี่ยวกับ
หน้าที่ในการทำงาน และบทบาทการทำงาน
ของศาลยุติธรรม ที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนจะได้เข้าใจ

เรามารู้จัก "ศาล หรือศาลยุติธรรม" ซึ่งคนทั่วไป
เป็นที่รู้และเป็นที่เข้าใจ ว่าศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ใน
การตัดสินชี้ขาดคดีความต่างๆ ที่มาสู่ศาล ประชาชนที่
ถูกนำตัวมาดำเนินคดีต่อศาลหรือถูกดำเนินคดี เป็นที่เข้าใจ

ใจกันดีว่า จะรอดการติดคุกหรือจะถูกสั่งให้ติดคุกชั้นตอน
อยู่ที่ศาลจะเป็นผู้พิจารณาพิเคราะห์เหตุและผลพยาน
หลักฐาน แห่งการกระทำความผิดของผู้ที่ถูกกล่าวหา ว่า
ได้กระทำความผิดกฎหมาย หรือระเบียบต่างๆ ที่ทางบ้าน
เมืองได้มีการกำหนดกฎกติกา เพื่อในการอยู่ร่วมกันของ
ประชาชาติ ในแต่ละกลุ่ม แต่ละรัฐ หรือแต่ละประเทศ
นั้นเป็นผู้วางหลักเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันของสังคม

นายสรารัฐ เภมัญจุล เลขานุการสำนักงานศาลยุติ
ธรรม/อดีตโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม เปิด
เผยว่า สำหรับในส่วนของศาลยุติธรรมนั้น ถือ
ได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและมี
บทบาทอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรม
ตามกฎหมายและกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ.2560 ที่มีผลบังคับมาตั้งแต่
เดือนเมษายน 2560 ในการจัดระเบียบ
และสร้างความเข้มแข็งในบริหารประ
เทศและการจัดโครงสร้างต่างๆ ของ
องค์กร การที่ให้สถาบันของศาลและ
สถาบันอิสระอื่นมีหน้าที่ในการตรวจ
สอบในการปฏิบัติหน้าที่องค์กรต่างๆ ใน
หน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพเที่ยง
ธรรม บทบาทที่สำคัญของศาลก็คือการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชา
ชนเมื่อมีการละเมิดสิทธิ ศาลจะต้องมี
การปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามรัฐ
ธรรมนูญ สิ่งที่สำคัญในฐานะผมเป็นผู้
บริหาร ตามมาตรา 140 วรรค 2 ระบุว่า
รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอใน
การจัดการงบประมาณ ดังนั้นในส่วนการ
ทำงานหรือหน้าที่ของศาลยุติธรรมไปเชื่อม
โยงมาตรา 188 เรื่องการทำงานของผู้พิ
พากษาจะต้องเป็นไปตามกฎหมายต้องมี
อิสระในการพิจารณาคดีให้เป็นไปโดยชอบ
ธรรมและรวดเร็วปราศจากการชี้แนะและปราศ
จากการมีอคติทั้งปวง นี่คือหัวใจของการทำงาน
ของศาลทั้งหมด ในส่วนของงานทางด้านธุรการ



ซึ่งมีอำนาจในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ ซึ่งผม เป็นเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการศาล โดยขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกาซึ่งเป็นประมุขของฝ่ายตุลาการ

สำหรับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา 257 มีเป้าหมายในการปฏิรูปเพื่อให้ประเทศไทยมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดองกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักพัฒนาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลและมีการพัฒนาทางด้านจิตใจด้านวัตถุ ต้องการให้สังคมมีความสงบสุขมีโอกาสเท่าเทียมกัน เป็นเป้าหมายการดำเนินงานของศาล ในกระบวนการยุติธรรมในรัฐธรรมนูญมาตรา 258 (ง) ได้กำหนดด้านกระบวนการยุติธรรมไว้ คือ ให้กำหนดระยะเวลาของกระบวนการยุติธรรมให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกและยุติธรรมแก่ประชาชน เพื่อการได้รับรู้ในระยะเวลาในการพิจารณาคดี สำหรับการพิสูจน์ทราบในส่วนของคุณคนในคดี ทางศาลจะต้องมีความมั่นใจว่าบุคคลเป็นคนที่คดีนั้นจริงหรือไม่ ที่ผ่านมากการที่มีการนำเอาคนอื่นมารับผิดแทนในศาลนั้น ยังไม่มีปรากฏ แต่ในทางความเป็นไปได้ผมคาดว่าอาจมีนะ

“นอกจากนี้ทางศาลยังได้มีข้อกำหนดในการให้ความช่วยเหลือ เช่น การช่วยเหลือด้านทนายจัดให้มีทนายอาสา ลดค่าธรรมเนียมศาล และค่าบริการอื่นๆ ตามความจำเป็น รวมทั้งการสร้างกลไกในการบังคับการใช้กฎหมาย ลดความเหลื่อมล้ำทางกฎหมายและความเป็นธรรมให้แก่สังคม ในขณะที่เดียวกันคดีที่เข้าสู่วกระบวนการพิจารณาคดีต่อศาลมีถึง 1,700,000 กว่าคดีต่อปีจะเห็นได้ว่าผู้ที่ได้กระทำผิดและนำคดีมาสู่ศาลเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีถึง 70-80 เปอร์เซ็นต์ที่สำคัญศาลจะสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชน”

นายสรราช เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม/อดีตโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยต่อว่า ในยุคปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาเทคโนโลยี มาช่วยในกระบวนการยุติธรรมมากขึ้น ถือว่ามีความจำเป็น จะเห็นได้ว่าจากการที่มีผู้กระทำความผิดหลักฐานทางด้านนิติวิทยาหรือนิติวิทยาศาสตร์ สามารถช่วยกระบวนการยุติธรรมได้มากและผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ เช่น ในเบื้องต้นผู้กระทำความผิดอ้างว่าไม่ได้กระทำความผิด แต่กล้องนั้นได้ปรากฏมาในสำนวนในส่วนนี้เราจะเชื่อคำพูดหรือภาพในกล้อง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรก็ตามพยานหลักฐานในขบวนการในส่วนนี้เราจะต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสม เช่น ผลการตรวจ DNA เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม ที่ใช้ในการยืนยันพิสูจน์ความจริงและความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น เชื่อว่าการสมยอมหรือให้คนอื่นที่ไม่ได้กระทำความผิดมาสมยอมแทนจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากการพิสูจน์ทางนิติเวช โดยการพิสูจน์ทราบจากการตรวจ DNA การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นการพิสูจน์ทราบในพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีของศาล สำหรับในเรื่องที่จะนำเอาคนที่ไม่ได้กระทำผิดมารับผิดแทนหรือการสมยอมกันนั้น เชื่อว่าจะทำได้ยาก เพราะผลพิสูจน์ทาง DNA มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นการที่จะนำเอานิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่ดีและให้ทันสมัยเสมอ แต่เชื่อว่าทุกวันนี้จะไม่ดีนะ นอกจากนี้ในรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ยังมีการกำหนดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

“นอกจากนี้ในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของศาล ให้ความสำคัญพร้อมจริยธรรมไม่มีอคติ ทำหน้าที่เพื่อให้ความ

เป็นธรรมให้เป็นไปตามหลักของกฎหมายประเพณีปฏิบัติ
วัฒนธรรมของคนในองค์กรเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามีความ
สำคัญและมีความจำเป็น แต่เราต้องให้บุคลากรได้รับ
ความเป็นธรรม มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เพื่อให้ความน่าเชื่อถือและความเป็น
ธรรมกับประชาชน ดังนั้นคนในองค์กรยุติธรรมจะ
ต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมและจริยธรรม”

ส่วนการบังคับใช้กฎหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ผม
คิดว่าในขณะนี้บ้านเราบางครั้งการบังคับใช้กฎหมายดู
เหมือนไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ เช่น การมีกฎหมายเรื่องการ
สวมใส่หมวกกันน็อกยังมีคนฝ่าฝืนกฎหมายจำนวนมาก
บางคนที่ไม่ใส่ตำรวจก็ยังไม่มีการจับ ซึ่งเป็นการไม่มีการ
บังคับใช้กฎหมายที่จริงจังและต่อเนื่อง เมื่อมีการเขียนกฎ
หมายแล้ว ไม่มีสภาพการใช้บังคับที่แท้จริง การบังคับใช้
กฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์ การแก้ไขกฎหมายปรับปรุงเกี่ยว
กับผู้ที่ทำหน้าที่ต่างๆ ในการบังคับใช้กฎหมาย

ที่ผ่านมารองเท้าที่เป็นการปรับ การลงโทษปรับ
จะต้องให้อยู่ในสัดส่วนแห่งความผิด เช่น ในความผิดบาง
อย่างโทษปรับเป็นหมื่นเป็นแสนบาทมุมมองของผมว่าจะ
เกินความเป็นจริงศาลก็ต้องพิจารณาไปตามข้อบัญญัติของ
กฎหมายที่ได้กำหนดไว้หมายความว่าในกฎหมายได้มีการ
บัญญัติไว้ให้ปรับเท่าไร ศาลก็ต้องทำตามตัวบทกฎหมาย
จะทำเป็นอย่างอื่นไม่ได้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้มีการ
ปฏิรูปกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องแห่งความผิดและต้องให้
และได้สัดส่วนในข้อเท็จจริงเกิดความเหมาะสมของการ
กระทำผิดด้วย เช่น คนที่ฐานะดีถูกปรับ 1 หมื่นบาทนั้น
ไม่มีผลกระทบ แต่ถ้าคนจนปรับ 1 หมื่นบาท เขาจะเอา
เงินที่ไหนไปเสียค่าปรับ ต้องทบทวนเพื่อให้มีความสมดุล
กัน ส่วนเรื่องสิทธิและเสรีภาพ เวลารัฐจะไปกำจัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน การพูดการเขียนรัฐจะทำไม
ได้เลยเว้นแต่จะออกกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ
เช่น ในสภาวะสงคราม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศ หรือการไปวิพากษ์วิจารณ์แล้ว
ไปกระทบความมั่นคงของประเทศ สิทธิและเสรีภาพ กฎ
หมายคุ้มครองสิทธิในการพูดการเขียน แต่ไม่มีสิทธิจะไป
ด่าคนอื่นทำให้เขาได้รับความเสียหายโดยไม่มีเหตุอันควร

นายสุราษฎร์ เภมจุกุล เลขาธิการสำนักงานศาล
ยุติธรรม/อดีตโฆษกสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวต่อท้ายว่า
ในปี พ.ศ.2561 นี้ ผมขอให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมี
ความสุข มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน ที่สำคัญผมขอ
ฝากถึงประชาชน เนื่องจากในขณะนี้ได้มี “แก๊งคอลเซ็น
เตอร์” ที่กระทำการเป็นขบวนการ มีการวางแผนทำงาน
เป็นทีมและได้สร้างความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ได้มีการ
แอบอ้างศาลหลายศาล และล่าสุดเมื่อช่วงกลางเดือน
ธันวาคม 60 ที่ผ่านมา กลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้มีการ
แอบอ้างหมายศาลจังหวัดมหาสารคามว่ามีหมายดกค้าง
โดยการหลอกขอยกหมายเลขบัตรประชาชนและให้โอนเงิน

จึงฝากขอเตือนให้ประชาชนว่า ในช่วงเทศกาล
หรือในช่วงก่อนหน้านี้หรือจะถึงนี้ขออย่าไปหลงเชื่อการ
แอบอ้างใดๆ เนื่องจากทางศาลไม่มีนโยบายที่จะให้เจ้า
หน้าที่โทรไปสอบถามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
หรือให้โอนเงิน ถ้าประชาชนได้รับการโทรมาให้แจ้งกับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย